



ประเด็น “บัดนี้ พวกเรากำลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม”

(มธ 20: 18)

ศาสน์มหาพรต โดย ฯพณฯ พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

เอกสารรณรงค์จิตตารมณ์มหาพรตในเทศกาล สัปดาห์นมัสการพระเยซูคริสต์ ปี ค.ศ. 2021



## สาสน์มหาพรต ปี ค.ศ. 2021

“บัดนี้ พวกเรากำลังขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม” (มธ 20: 18)

เทศกาลมหาพรต : เวลาแห่งการฟื้นฟูความเชื่อ ความหวัง และความรัก

เทศกาลมหาพรตเชิญเราคริสตชนให้เดินทางสู่ธรรมล้ำลึกปัสกาซึ่งพระเยซูเจ้าได้ทรงมอบชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย ทำให้เราได้รับชีวิตใหม่ที่บาปและความตายไม่สามารถมีชัยชนะได้อีกต่อไป ปีนี้พระสันตะปาปาฟรังซิสเชิญชวนเราให้ดำเนินชีวิตพระหรรษทาน 3 ประการ คือ ความเชื่อ ความหวัง และความรักควบคู่กับกิจปฏิบัติแห่งเทศกาลมหาพรต คือ **การจำศีล การภาวนา และการทำบุญให้ทาน**

• **ความเชื่อ** คือ การยอมรับและดำเนินชีวิตในความจริงของพระคริสตเจ้า พระองค์ทรงเป็นความจริงที่นำเราไปสู่ชีวิตที่สมบูรณ์ พระวาจาของพระองค์เป็นแสงสว่างนำทางชีวิตของเรา ความเชื่อควบคู่ไปกับการจำศีล เพราะทำให้เรามีประสบการณ์ของการปฏิเสธตนเอง และแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้า นั่นคือการยอมรับและเปิดใจให้กับพระองค์

• **ความหวัง** คือ การหันกลับไปหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง การกลับใจคือเครื่องหมายของความหวัง การได้รับการคืนดีจากพระเจ้า ความหวังนี้ต้องทำให้เราสามารถเป็นผู้มอบความหวังให้กับผู้อื่น ด้วยการให้อภัยและคืนดีกันดังที่พระองค์ทรงกระทำต่อเรา ความหวังควบคู่ไปกับการภาวนาเพื่อวอนขอพระบิดาผู้ทรงมีพระทัยเมตตาต่อลูกของพระองค์เสมอ และขอให้เราเป็นผู้มีใจเมตตาเหมือนพระองค์

• **ความรัก** คือ การมีใจเมตตาสงสารและห่วงใยผู้อื่น เป็นการแสดงออกขั้นสูงสุดของความเชื่อและความหวัง ทำให้เรามองผู้ตกทุกข์ได้ยากเป็นพี่น้องของเรา พร้อมช่วยเหลือและร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน ความรักควบคู่ไปกับการทำบุญให้ทาน ซึ่งแสดงออกถึงการเสียสละ การออกจากตนเอง ด้วยการช่วยเหลือแบ่งปันและเป็นหนึ่งเดียวกัน

ทุกวินาทีแห่งชีวิตของเราเป็นเวลาแห่งความเชื่อ ความหวัง และความรัก ซึ่งทำให้เรามีประสบการณ์การเดินทางในเทศกาลมหาพรตโดยการจำศีล การภาวนา และการทำบุญให้ทาน เชื่อและหวังว่า เราจะได้เดินทางไปด้วยกันสู่การฉลองปัสกาอย่างชื่นชมยินดีและเปี่ยมด้วยสันติสุขในชัยชนะของพระคริสตเจ้า

พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี

ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี